

Nâng cao năng lực chất lượng của cán bộ, công chức cấp xã về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

Improve quality capabilities of community level offices and civil officers on control of wrong, controlled views on social networks

Trương Minh Hiếu¹, Lê Thị Hải Đường²

¹Ủy ban nhân dân phường Thanh Phước

²Khoa Tài chính Ngân Hàng - Trường Đại học Văn Lang

Tác giả liên hệ: Trương Minh Hiếu, E-mail: nsphuoc@gmail.com

Tóm tắt: Hiện nay mạng xã hội rất phát triển và không quá xa lạ với mỗi người dân nước Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung. Với những ưu điểm vượt trội từ tốc độ lan truyền thông tin nhanh giúp mọi người dễ dàng trao đổi và gần gũi nhau. Song song với đó mạng xã hội vẫn luôn tìm ẩn những thách thức vô cùng to lớn với nhược điểm không thể quản lý và điều chỉnh các thông tin xuất hiện trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là trong công cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mạng xã hội được xem là một phương thức tối ưu để các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, làm ảnh hưởng đến hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng – chính trị của Đảng, Nhà nước. Việc chủ động phòng chống nhằm ngăn chặn, loại bỏ các quan điểm sai trái, thù địch như lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá cách mạng, các phương hướng, đường lối phát triển đất nước, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước. Đây là một vấn đề cấp bách của mọi thời đại cần đặt ra giải quyết để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm được điều này cần xây dựng và nâng cao chất lượng vai trò của từng cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước từ cơ sở đến trung ương.

Từ khóa: mạng xã hội, cán bộ, công chức, chất lượng.

Abstract: Currently, the social network is very developed and not too strange for each Vietnamese person in particular and the whole introduction in general. With outstanding advantages from fast information transmission speed, users can easily exchange and stay close to each other. At the same time, social networks still find great ways to fight against false and hostile views. Enemy forces opposing the Vietnamese revolution take advantage of cyberspace to affect the protection of the ideological foundation of the Party and State, and fight to prevent wrong and hostile views. Today's urgent requirements, need to be proactive, combat a close combination of prevention, prevention and attack, remove the scope on social networks of hostile forces to protect the ideological background of the country. Party, Marxist-Leninist protectionism, Ho Chi Minh Thought. To do this, it is necessary to build and improve the game quality of each ministry and work in Party and State agencies from grassroots to central level.

Keywords: Social Network, cadres, officer, quality

1. Tính cấp thiết

Với sự phát triển đồng bộ về mọi mặt của đất nước từ kinh tế, xã hội, văn hóa

đến các quy tắc ứng xử, tư tưởng của mỗi người ngày càng phát triển đa chiều, nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì mạng xã hội ngày càng được áp dụng phổ biến trong đời sống của con người, là một phương tiện không thể thiếu trong đời sống. Ngày nay các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng ưu điểm của mạng xã hội để sử dụng các kênh thông tin điện tử như facebook, zalo, wechat, tiktok,... nhằm thực hiện các hoạt động tuyên truyền chống phá đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước diễn biến vô cùng phức tạp. Trọng tâm của sự chống phá là nhằm hạ thấp uy tín và thành quả của một quá trình phát triển, định hướng làm lệch lạc niềm tin của nhân dân vào chính trị. Việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và mọi cán bộ, công chức, đảng viên để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là nhiệm vụ rất quan trọng hàng đầu giúp nâng cao năng lực đội ngũ Cán bộ, công chức các cấp trong thời đại hiện nay.

Đây là một vấn đề cấp thiết cần có phương án giải quyết trong thời đại ngày nay.

2. Thực tiễn hoạt động nâng cao năng lực, chất lượng của cán bộ công chức cấp xã về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội.

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản nêu rõ các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác phòng, chống, ngăn chặn, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên

mạng xã hội. Một trong những văn bản quan trọng là Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đã đề cập “*Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới*”, ngoài ra Nghị quyết còn chỉ rõ việc “*Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng chống nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa ở cả Trung ương, các ngành, các cấp*” [1].

Tuy nhiên trong thời đại kỹ thuật số ngày nay – thời đại của công nghệ, chúng ta không thể phủ nhận sự quan trọng, tiện ích của mạng xã hội đem lại cho con người trong đời sống như: kết nối các mối quan hệ, cập nhật tin tức, kiến thức hàng ngày, chia sẻ cảm xúc, quảng cáo, giải trí, thư giãn, làm việc. Thế nhưng, với tính năng lan truyền nhanh và rộng rãi. Thì mạng xã hội được xem là một phương tiện mà các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước sử dụng. Tình trạng các tin tức sai trái, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá, vu cáo, phủ nhận thành quả dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, phủ nhận các quyết định, đường lối đúng đắn của Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày xuất hiện một nhiều, mà hầu hết là các trang tin xuất phát từ nước ngoài. Do đó để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trên mạng xã hội dù Quốc hội đã ban hành Luật An ninh mạng cũng như Chính phủ ban hành Nghị Định đề,

¹ Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), ngày 01/8/2007.

nhưng với tính năng là một không gian ảo, điều này gây khó khăn rất lớn cho các đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước khi quản lý các kênh thông tin điện tử.

Trong năm 2021, người dân cả nước chung tay thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với sự hân hoan vui mừng. Thì bên cạnh đó xuất hiện một số thành phần phản động phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Họ thực hiện những hành vi xuyên tạc, đơm đặt những câu chuyện không có thật, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của một số cán bộ, công chức. Đây là thời điểm thuận lợi mà nhiều tổ chức phản động, chống đối trong và ngoài nước sử dụng các trang blog, các kênh thông tin điện tử, các trang mạng xã hội để đăng tải bài viết, video, hình ảnh, thậm chí là phát trực tiếp trên mạng xã hội nhằm kích động, gây mất lòng tin của nhân dân, kêu gọi biểu tình chống Đảng, Nhà nước. Bằng những luận điệu, chiêu trò không chỉ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng mà còn hô hào một làn sóng đòi “tự ứng cử”^[2].

Đặc điểm của các trang mạng, hội, nhóm kín do những phần tử xuyên tạc, chúng ta có thể dễ dàng nhìn nhận để không vô tình tham gia: Các trang mạng thông thường sẽ có tên miền “.vn” còn đối với các tên miền nước ngoài là “.com, .org” thường được đăng ký lưu trữ dữ liệu có máy chủ đặt ở nước ngoài. Đây là điều kiện thuận lợi để các thế lực thù địch, phần tử phản động tự do đăng tải các thông tin không đúng sự thật; nếu như bị các cơ quan chức năng phát hiện cũng khó phối hợp với nhà cung cấp

dịch vụ để tra cứu thông tin. Đây là một bất cập khá lớn trong việc quản lý, phòng, chống, loại bỏ các trang đó.

Trong các năm qua chúng ta có thể thấy các tổ chức được thành lập để thực hiện các quan điểm sai trái thù địch, bạo loạn, khủng bố như “Triều Đại Việt”, “Chính phủ quốc gia lâm thời”, “Việt Tân”... hầu hết các tổ chức này điều sử dụng không gian mạng để hoạt động. Không chỉ các tổ chức trong nước mà còn cả ngoài nước, truyền thông hải ngoại chống phá Việt Nam như RFA, VOA, RFI... các tổ chức này thông thường phát tán nhiều bài viết, hình ảnh xuyên tạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó tập trung đả phá Đề án.^[3]

Đặc biệt mới đây, một tổ chức với vai trò là ủng hộ sự tiến bộ và thúc đẩy, mở rộng tự do, dân chủ trên toàn thế giới là Freedom House. Thế nhưng ngày 02/06/2022 tổ chức này đã đưa ra “Báo cáo bảo vệ nền dân chủ khi sống lưu vong” với những thông tin sai sự thật, vu cáo về tình hình tự do, dân chủ ở Việt Nam. Với những luận điệu sai lệch, không có căn cứ, đơm phưng cho rằng Việt Nam là một trong số các quốc gia “thực hiện đàn áp xuyên quốc gia nhằm bịt miệng người đấu tranh ngay cả khi họ rời quê hương”; “tiến hành tấn công mạng vào các tổ chức hỗ trợ người Việt tị nạn và thúc đẩy nhân quyền”; “quấy rối, cấm xuất cảnh hoặc bị tịch thu hộ chiếu đối với các “nhà dân chủ” chỉ vì họ báo cáo vi phạm nhân quyền của Chính phủ lên các cơ chế nhân quyền Liên hiệp quốc”^[4].

Riêng trong năm 2020 có hơn 1.000 trường hợp vi phạm trên mạng xã hội về

² Hồ Chí Minh toàn tập (2011), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, t.3, tr.1.

³ <https://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/luan-dieu-sai-trai-ve-chu-truong-thanh-lap-ban>

[chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-cap-tinh-i655402/](https://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/freedom-house-lai-xuyen-tac-tinh-hinh-dan-chu-o-viet-nam-i656115/)

⁴ <https://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/freedom-house-lai-xuyen-tac-tinh-hinh-dan-chu-o-viet-nam-i656115/>

đưa tin sai, bịa đặt về tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam bị các lực lượng chức năng đã xử lý, theo thống kê của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông). Đặc biệt những năm gần đây, nước ta nói riêng và cả thế giới nói chung đang gồng mình chống đại dịch COVID-19. Căn bệnh này rất khó lường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế vô cùng nặng nề. Sau những đợt dịch bùng phát nước ta đã mất mát quá nhiều từ nền kinh tế, dân số, xã hội,... Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đang chuyển dần hình thức vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch covid, giúp kiểm soát đại dịch song với việc thúc đẩy thương mại tiếp tục mở rộng, các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của chính phủ được đề cao để khắc phục những hậu quả mà COVID gây ra. Bên cạnh đó, trước sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 Bộ Y tế đã và đang tiếp tục xây dựng các phương hướng phòng chống sự bùng phát của đại dịch. Chúng ta không thể phủ nhận hữu hiệu của các loại vaccin. Việt Nam trở thành 1 trong 6 nước có tỉ lệ bao phủ vaccine cao nhất trên thế giới, nước ta đã tiêm gần 198,3 triệu liều vaccine kể từ mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên được tiêm vào sáng ngày 8/3/2021 cho cán bộ tuyến đầu chống dịch tại Hải Dương vào sáng ngày 8/3/2021. Ngoài ra trong đợt dịch lần thứ 4 với những biến chứng vô cùng nguy hiểm gây nên đau thương cho mỗi gia đình là sự ra đi mãi mãi của người dân, hàng trăm ca tử vong mỗi ngày, để giảm thiểu sự lây lan trong cộng đồng Quốc Hội, Chính phủ, các Ban ngành, các cấp chính quyền đã không ngừng ban hành những quy phạm để điều chỉnh và áp dụng để người dân tuân thủ hạn chế tối đa các hậu quả phát sinh. Có thể kể đến một trong những Chỉ thị có hiệu quả cao nhất làm tránh việc lây lan nhanh của COVID-19 trong

cộng đồng là Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Chính nhờ sự lãnh đạo và quản lý của cán bộ, công chức từ các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước đã có những quyết định chính xác thể hiện năng lực lãnh đạo cũng như vai trò của cán bộ, công chức trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng bên cạnh những ủng hộ, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết, Chỉ thị, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong tình hình dịch bệnh thì vẫn xuất hiện các thành phần phát tán tin giả, bịa đặt, cắt ghép làm nội dung tuyên truyền bị hiểu nhầm, sai sự thật, đánh lừa dư luận về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các thông tin này liên tục gia tăng và xuất hiện dày đặc trên các trang thông tin điện tử.

Ngoài ra các tổ chức, cá nhân còn tung tin sai sự thật về hiệu quả của các loại vắc-xin COVID-19; xuyên tạc chính sách phân bổ, cung cấp vắc-xin của Chính phủ; việc sử dụng Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19. Làm ảnh hưởng vô cùng to lớn trong quá trình phòng chống dịch, gây mất lòng tin của nhân dân trong chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra trong tình hình phức tạp này.

Có thể thấy rằng sự xuất hiện, lan truyền các tin giả, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đã và đang tác động không nhỏ đến tâm lý, đời sống cộng đồng, mức độ tác động đến xã hội ngày càng nghiêm trọng rất khó để bình ổn. Với tốc độ cập nhật thông tin của người dân thì chỉ cần vài giây lick chuột là sẽ tiếp cận các thông tin đó, ít nhiều vẫn

tác động đến nhận thức và lòng tin của nhân dân vào các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Vậy nên nhiệm vụ cấp bách hiện nay của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần đặt ra là việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam trong từng thời kỳ.

3. Kiến nghị hoàn thiện hoạt động nâng cao năng lực, chất lượng của cán bộ công chức cấp xã về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội.

Trước tình hình phức tạp của “thế giới ảo” nơi mà cá thể lực thù địch chống phá cách mạng sử dụng làm phương tiện cho việc làm sai, trái quy định của pháp luật nước ta. Việc phòng chống, bảo vệ chính quyền là một vấn đề hết sức cần thiết.

Đối với từng cá nhân các cán bộ, công chức:

Một là, cần nâng cao chất lượng, tinh thần cảnh giác và kỹ năng xử lý các vấn đề trước những thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, thông tin sai sự thật, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Không ngừng tiếp thu, học hỏi, chủ động nâng cao kiến thức, xây dựng nền tảng chính trị đúng đắn để xem xét, tiếp cận thông tin một cách khách quan, đầy đủ, chính xác, phòng tránh tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân xấu lợi dụng thực hiện hành vi.

Hai là, bên cạnh đó cán bộ, công chức là những người đi đầu, nêu gương, có sự lan tỏa, được nhân dân tin tưởng và theo dõi, vì thế mỗi cán bộ, công chức cần xây dựng cho mình một trang mạng cá nhân lành mạnh, thường xuyên chia sẻ,

tuyên truyền những thông tin chính thống về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó cần định hướng những trang thông tin, những tài khoản facebook chính thống để cán bộ, công chức, đảng viên theo dõi, cập nhật thông tin.

Ba là, tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng vững chắc nền tảng gắn bó giữa nhân dân và Nhà nước. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức. Phối hợp với người dân địa phương bảo vệ an ninh Tổ quốc tăng cường công tác dân vận, đoàn kết trong nhân dân, trao đổi thông tin với nhân dân, nâng cao lòng tin của nhân dân nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời, giải pháp dứt điểm các đối tượng lợi dụng kích động nhân dân.

Bốn là, phải luôn học tập, nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm các thủ đoạn thù địch. Đề xuất các phương thức giải quyết, đấu tranh quyết liệt đánh bại các âm mưu chống phá nhằm bảo vệ thành quả cách mạng, nền độc lập, hòa bình dân tộc.

Năm là, chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện các chiêu trò lôi kéo, xúi dục người dân.

Sáu là, cần tuyên truyền người dân cách phòng tránh các tin tức khiêu khích, đơm đặt sai tin tức, bạo loạn, chống phá cách mạng, nhà nước. Nâng cao hiểu biết của người dân khi sử dụng mạng xã hội một cách an toàn và phương thức trình báo khi phát hiện các trang thông tin có dấu hiệu vi phạm cùng chung ta với cán bộ, công chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội.

Đối với các cấp lãnh đạo trong từng ban ngành, đoàn thể, cấp ủy Đảng – Nhà nước:

Thứ nhất, Cần thường xuyên trao đổi nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị trong cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan; Phát hiện, ngăn chặn, xử lý các thông tin, âm mưu, thủ đoạn sai trái.

Thứ hai, thường xuyên tổ chức, mở rộng các lớp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của cán bộ, đảng viên, công chức. Qua đó nâng cao năng lực, chất lượng trong đội ngũ cán bộ, công chức trong tình hình xã hội ngày nay – xã hội phát triển của công nghệ.

Thứ ba, thường xuyên xây dựng các đề án, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sai phạm khi phát hiện. Tuyên dương, nêu gương các cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo đường lối, chính sách, tư tưởng đúng đắn nhằm nâng cao sự tự giác và khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên hăng hái thực hiện.

Thứ tư, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao sự tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định đề ra.

Riêng đối với công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong

tình hình mới thì các cán bộ, công chức, đảng viên cần nâng cao việc chấp hành và các biện pháp cấp bách bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thật tốt Nghị quyết này, xem đây là sự định hướng chiến lược quan trọng trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI và Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 17/TB-VPTW ngày 23/8/2016 của Thường trực Ban Bí; nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII.

4. Kết luận

Bảo vệ nền tảng tư tưởng, chính sách, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà Nước, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, bôi nhọ, bịa đặt, một phía trên không gian mạng không phải là trách nhiệm của riêng cá nhân nào, mà xuất phát điểm là sự đoàn kết của từng cán bộ, công chức, các ban ngành, đoàn thể của các cấp từ trung ương đến địa phương. Nhiệm vụ trọng điểm ngày nay là việc phòng, chống, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng. Để đạt được kết quả đề ra đòi hỏi việc nâng cao năng lực, chất lượng trong đội ngũ cán bộ, công chức, cần phải luôn nhận thức đầy đủ yêu cầu của nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm và quyết tâm cao, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng trước tình hình mới./

Tài liệu tham khảo

- [1] Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
- [2] Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- [3] Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.
- [4] Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
- [5] Hồ Chí Minh toàn tập (2011), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
- [6] Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), ngày 01/8/2007.
- [7] Thông báo số 17/TB-VPTW ngày 23/8/2016 của Thường trực Ban Bí thư.

- [8] Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông
<https://abei.gov.vn/so-lieu-thong-ke/67>.
- [9] Trang thông tin điện tử của Công an nhân dân: <https://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/luan-dieu-sai-trai-ve-chu-truong-thanh-lap-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-cap-tinh-i655402/>
- [10] Trang thông tin điện tử của Công an nhân dân: <https://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/freedom-house-lai-xuyen-tac-tinh-hinh-dan-chu-o-viet-nam-i656115/>

Ngày nhận bài: 19/5/2022

Ngày hoàn thành sửa bài: 02/7/2022

Ngày chấp nhận đăng: 07/8/2022